

"แป้งพับ" กอปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว

🕒 นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค. 2553

กรมวิทย์ฯ เตือนใช้ "แป้งพับก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดัง" เสี่ยงปนเปื้อนสารโลหะหนักเพียบ ทั้งสารหนู ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท เผยที่ขายตามแนวชายแดนอันตรายมากที่สุด อยู่ร่วมกับ บก.ปคบ.บุกทำลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางยี่ห้อ "มิโกะมัสซุหรี" พบมีสารต้องห้ามอันตรายรุนแรง

ในการประชุมวิทยาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมก้าวไกล เครื่องสำอางยั่งยืน" จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางกัญญารัตน์ ชลสิทธิ์ เกษชกรผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การปนเปื้อนโลหะหนักในแป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง" (แป้งพับ) เนื่องจากเห็นว่าแป้งพับเป็นเครื่องสำอางที่ผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนิยมใช้ทุกวัน ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนัก อาทิ สารปรอท แคดเมียม สารตะกั่ว และสารหนู โดยได้เก็บตัวอย่างในแหล่งขายต่างๆ ทั่วประเทศ 393 ตัวอย่าง แยกเป็นจากร้านค้าทั่วไป 323 ตัวอย่าง และร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามเขตชายแดน 70 ตัวอย่าง

ผลจากการตรวจพบว่า ตัวอย่างแป้งพับจากร้านค้าชายแดนมีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนเกิน 12 ตัวอย่าง จาก 70 ตัวอย่าง คิดเป็น 17.2% โดยพบว่ามีสารปนเปื้อนสารหนูมากที่สุด รองลงมาเป็นตะกั่ว แคดเมียม และปรอท และร้านค้าทั่วไปพบ 10 ตัวอย่าง จาก 323 หรือคิดเป็น 3.1% โดยพบสารหนู ตะกั่ว แคดเมียม แต่ไม่พบปรอท ทั้งนี้แม้ว่าปริมาณตัวอย่างการปนเปื้อนจะมีไม่มาก แต่ที่น่าสนใจคือ ใน 17 ตัวอย่าง จาก 22 ตัวอย่างแป้งพับที่ปนเปื้อนนี้ เป็นแป้งพับที่ลอกเลียนแบบยี่ห้อแบรนด์เนมชื่อดังของต่างประเทศ

"จากงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า แป้งพับที่เป็นปัญหาพบสารปนเปื้อนส่วนใหญ่จะเป็นแป้งพับที่ก๊อปปี้แบรนด์ดังจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสและอเมริกา นอกจากนี้ยังมีแป้งพับก๊อปปี้แบรนด์จากเกาหลีที่กำลังฮิตในบ้านเราด้วย"

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พันตำรวจเอกทนาย อภิชาติ เสนีย์ รุ่งเรือง บังคับการปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางยี่ห้อ "มิโกะมัสซุหรี" หลังจากได้มีผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อนี้แล้วร้องเรียนว่าเกิดอาการแพ้รุนแรง โดยในวันที่ 23 ส.ค.2553 บก.ปคบ.ได้เข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่ 4 และ 6 ชั้นล่างของเจริญสุขขอพารทเมนท์ ซอยวิภาวดี 64 แยก 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พบเป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางรายใหญ่ ซึ่ง อย.เคยประกาศว่าเป็นยี่ห้อที่ผสมสารห้ามที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคมาแล้วเมื่อปี 2550 นอกจากนี้ยังมีครีมยี่ห้ออื่นๆ อาหารเสริมชื่อมัสซุหรีหรือวตารที่ผิด กม. ส่วนของกลางที่ยึดได้มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท

ขอบคุณที่มาจาก ไทยโพสต์ <http://www.thaipost.net/news/250810/26599>